

**ĐẢNG BỘ TỈNH NAM ĐỊNH  
HUYỆN ỦY NAM TRỰC**

**ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM**

**Số 11-CV/HU**

*Nam Trực, ngày 31 tháng 7 năm 2020*

*V/v tăng cường công tác phòng, chống  
dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới*

*Kính gửi:* - Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc huyện,  
- Các cơ quan ban, ngành, đoàn thể huyện.

Trong thời gian qua, các cấp, các ngành, các địa phương trong huyện đã rất nỗ lực trong công tác phòng, chống dịch bệnh, đến nay trên địa bàn huyện chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với Covid-19 trong cộng đồng, Việt Nam đã giữ được 99 ngày không có ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. Tuy nhiên từ ngày 25/7/2020 đến nay đã phát hiện các ca lây nhiễm mới trong cộng đồng; Điều đáng quan tâm nhất là đến nay chưa xác nhận được nguồn gốc lây nhiễm. Như vậy, đại dịch Covid-19 trên thế giới và ở nước ta vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường, nhiều nước đã phải tăng cường các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt.

Trước tình hình đó, các cấp, các ngành trong huyện phải coi đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, cần đặc biệt cảnh giác, có biện pháp xử lý nhanh chóng, hiệu quả. Để thực hiện nghiêm Điện mật ngày 28/7/2020 của Thường trực Ban Bí thư về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới và tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng; phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh; triển khai quyết liệt chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, của Bộ Y tế, văn bản chỉ đạo số 1100-CV/TU ngày 29/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới, các cơ quan chức năng của tỉnh, của huyện. Tập trung cao độ, chuẩn bị kịch bản chi tiết để chủ động ứng phó với mọi cấp độ của dịch bệnh. Các địa phương trong huyện nếu phát hiện ca nhiễm trong cộng đồng cần tập trung cao độ, áp dụng các biện pháp tương ứng với việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

2. Cấp ủy, chính quyền các cấp, cả hệ thống chính trị và nhân dân nêu cao nhận thức, trách nhiệm trong việc thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, của Huyện ủy, UBND huyện về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Bí thư Đảng ủy, người đứng đầu các cấp ủy

đảng trực tiếp chỉ đạo các hoạt động phòng, chống dịch bệnh, huy động toàn hệ thống chính trị và nhân dân tham gia phòng, chống dịch; phát huy mạnh mẽ phương châm 4 tại chỗ; bình tĩnh, chủ động ứng phó mọi tình huống; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, nhưng không được gây hoang mang, mất ổn định.

3. Giao UBND huyện tập trung cao độ cho việc lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị rà soát, phát hiện người nhập cảnh trái phép, người đi từ vùng dịch về để đưa vào khu cách ly; phối hợp với ngành công an, quân sự, quản lý, kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn hiệu quả tình trạng người nhập cảnh trái phép, người đến từ vùng dịch và huyện; xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân liên quan tới việc đưa người, chứa chấp người nhập cảnh trái phép. Địa phương nào không phát hiện, để người nhập cảnh trái phép trú ngụ trên địa bàn thì người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải chịu trách nhiệm.

4. Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tin của huyện tiếp tục tăng cường công tác truyền thông về phòng, chống dịch bệnh, cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin đảm bảo có tính định hướng để người dân bình tĩnh, yên tâm, không lo lắng nhưng cũng không được chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch bệnh. Phối hợp với Công an huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin, các phòng, ngành liên quan đẩy mạnh đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin không đúng về tình hình dịch bệnh làm hoang mang trong cộng đồng, gây ảnh hưởng tiêu cực tới công tác phòng, chống dịch bệnh.

5. Ban Dân vận Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm trong việc tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của nhân dân, trách nhiệm của toàn xã hội đối với công tác phòng, chống dịch bệnh; thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch Covi-19 nhằm bảo vệ và nâng cao sức khỏe của bản thân và cộng đồng.

Giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của huyện và các đơn vị liên quan có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn và thường xuyên báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy.

Yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn huyện triển khai thực hiện nghiêm túc./.

**Nơi nhận:**

- Như trên,
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (để báo cáo),
- Các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ huyện,
- Lưu Văn phòng HU-HĐND-UBND huyện.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ  
BÍ THƯ**



**Khúc Mạnh Kiên**